



ที่ อว ๐๒๐๙.๔/ว ๖๘๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ

ด้วย สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ขอหารือว่าจะสามารถใช้อัตราว่างระหว่างปีเพื่อรับโอนข้าราชการจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการบรรจุและแต่งตั้ง แทนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ว่างระหว่างปีได้หรือไม่ อย่างไร

ในการนี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามมติ ก.พ.อ. และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอชักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณากรณีการจัดสรรอัตรากำลังของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและมีมติว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งตำแหน่งเกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่างโดยเหตุอื่น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงยังคงได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ไม่ให้มีการเพิ่มอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งมีเจตนารมณ์ควบคุมจำนวนข้าราชการ โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ และเมื่อมีอัตราว่างไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องยุบเลิกตำแหน่งและแจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ประกอบกับ คปร. ได้มีมติว่า ไม่ขัดข้อง หากการโอนหรือโอนสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันนั้น ไม่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ก.พ.อ. จึงมีเงื่อนไขให้โอนข้าราชการของ

/สถาบัน...

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาจึงไม่สามารถรับโอนข้าราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างใด ๆ ได้ เนื่องจากจะทำให้มีผลให้เพิ่มจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววราภรณ์ รุ่งตระกูล)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘